

đã được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

Công tác chỉ đạo, điều hành chưa đồng bộ đôi khi còn lúng túng, chưa có những giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra. Chuyển đổi kinh tế còn chậm, kế hoạch và biện pháp triển khai đang dừng lại ở mô hình điểm, chưa có biện pháp nhân ra diện rộng. Công tác quản lý đô thị còn lúng túng, thiếu sự phối hợp trong quá trình chỉ đạo. Công tác quản lý về đất đai, quản lý xây dựng còn chưa chặt chẽ dẫn tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn. Việc sử lý đối với các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, coi nới trái phép còn chậm và chưa nghiêm. Thực hiện các dự án còn chậm, năng lực xây dựng các dự án còn hạn chế, kết quả thực hiện một số chương trình dự án đạt hiệu quả chưa cao. Phát triển kinh tế nhất là ngành nghề ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán chưa có quy hoạch thống nhất. Về văn hoá xã hội chưa quan tâm chiều sâu nhất là việc tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng văn hoá cơ sở. Về an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, nhất là việc khiếu kiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng, coi nới nhà trái phép, tội phạm ma tuý, trộm cắp tài sản...

## II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Sáu tháng cuối năm 2006 có vị trí quan trọng. Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã được xác định từ đầu năm.

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt học tập đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho mọi cán bộ Đảng viên nhân dân nhận thức về mục tiêu nhiệm vụ và tầm quan trọng của kế hoạch phát triển KT- XH, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Thị xã năm 2006, tạo không khí quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2006 đề ra.

2. Tập trung chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc vụ mùa, các loại cây trồng vụ hè - thu. Đẩy mạnh sản xuất vụ đông, vụ đông phần đầu đạt trên 100 ha các loại cây trồng. Chỉ đạo trồng chè mới: 7 ha và 10 ha thảo quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao công nghệ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức kiểm điểm đánh giá các mô hình, chương trình, dự án để rút kinh nghiệm những việc chưa làm được, chưa làm tốt. Triển khai công tác tổng kết đánh giá từ cơ sở các mô hình đạt hiệu quả cao cần nhân rộng đại trà, ngược lại mô hình không phù hợp kém hiệu quả cần đánh giá nguyên nhân cụ thể. Xây dựng các mô hình mới và nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất. Phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Phần đầu đưa đàn gia súc, gia cầm năm 2006 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.